

ข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นคำขออนุญาตฯ พร้อมเอกสารประกอบต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า 60 วัน เนื่องจากต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ศวป.) และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ นโยบายการจัดการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการวิจัยนั้นก่อน

2. เอกสารแบบคำขออนุญาตฯ (อส/ว-01 และ อส/ว-02) ต้องระบุสถานที่ติดต่อกลับที่ชัดเจน (ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และโทรสาร)

3. โครงการวิจัยที่ขออนุญาตดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกโครงการ ต้องมีหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมดำเนินการด้วย เนื่องจาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไม่มีบทบัญญัติอนุญาตให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวกระทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่อย่างใด เว้นแต่การอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการ ดังนั้น จึงต้องมีหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คนปัจจุบันเข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วย

4. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษต้องยื่นพร้อมคำแปลภาษาไทย

5. โครงการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมีการดักจับสัตว์ป่าเพื่อเก็บตัวอย่างจะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประกอบการขออนุญาตด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546 โดยผู้ลงนามในแบบคำขอต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการไทยหรือหัวหน้าสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษาต้องเป็นระดับคณบดีขึ้นไป) พร้อมทั้ง จะต้องลงลายมือชื่อของทุกคนที่ร่วมโครงการในท้ายข้อเสนอโครงการวิจัย (อส/ว-03) นั้นด้วย

6. หนังสือนำส่งคำขออนุญาต ต้องลงนามโดยหัวหน้าหน่วยราชการไทยหรือหัวหน้าสถาบันทางวิชาการของรัฐ (กรณีสถาบันการศึกษาต้องเป็นระดับคณบดีขึ้นไป) โดยนำเรียนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับกรณีที่มีนักวิจัยชาวต่างชาติร่วมดำเนินการ ให้นำส่งไปยัง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550

7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถพิจารณาอนุญาตได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายแล้วเท่านั้น ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

สำหรับวนอุทยาน สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ให้ยื่นเรื่อง ขออนุญาตต่อกองอนุญาต กรมป่าไม้ และยื่นเรื่องขอความเห็นชอบต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วย

◇ ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือทางไปรษณีย์ที่



อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900